



ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

Tô Thị Linh *

Năm 1948, toàn thể đảng viên các cơ quan Trung ương sinh hoạt trong một chi bộ tại căn cứ địa Việt Bắc. Theo yêu cầu của tình hình cách mạng đất nước, cùng với sự tăng lên về số lượng cán bộ, đảng viên của các cơ quan Trung ương; mặt khác, địa bàn các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc thời điểm đó phân tán nên việc sinh hoạt chi bộ không thuận lợi, việc lãnh đạo của chi ủy không được sát sao. Hội nghị toàn thể Chi bộ cơ quan Trung ương vào ngày 01/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay). Ngay sau đó, Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương, gồm 06 chi bộ trong các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, là trụ cột của nhân dân lao động Việt Nam. Sự ra đời của Liên chi các cơ quan Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo toàn quốc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu của thực

* NHNN



Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến cách mạng đặt ra, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã trải qua 4 lần chia tách, sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, có những giai đoạn được đưa về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW về việc thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 07 đảng bộ Khối (gồm: Khối I, Kinh tế, Tư tưởng, Khoa giáo, Dân vận, Nội chính, Đối ngoại) và Ban Cán sự Đảng Ngoài nước.

Từ một tổ chức đảng (Liên chi cơ quan Trung ương) được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 06 chi bộ và mấy trăm đảng viên, đến

nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có 61 đảng bộ trực thuộc với hơn 7,7 vạn đảng viên, sinh hoạt ở 5.735 chi bộ trong và ngoài nước.

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những chuyển biến quan trọng và kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, điển hình là:

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII,

Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành những chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để chỉ đạo, triển khai thực hiện như: Nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng,... Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung



Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ dâng hương, báo công tại Khu di tích đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

ương và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, thời gian gần đây, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã sát cánh cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19, tham gia giữ gìn và xây dựng Biển đảo Việt Nam,... đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh

đón Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương,... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện,... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đúc rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là:

Một là, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy dân



chủ; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ba là, quan tâm đúng mức đối với công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, qua đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện vấn đề, kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Năm là, chủ động phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm

vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với thành quả cách mạng của các tập thể, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, là động lực để cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: “*Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*”. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới

và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao toàn diện chất lượng chi bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đồng thời, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về



Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đồng thời, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ các

giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhằm phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế; cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha; kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Là một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng qua các nhiệm kỳ đại hội của Đảng, nhất là nhiệm kỳ X, XI, XII kể từ khi Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập (năm 2007), góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 15 năm qua.

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và những năm tiếp theo, trên cơ sở dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi ngành Ngân hàng và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương cần có những giải pháp phù hợp, chỉ đạo, tham mưu điều hành chính sách tiền tệ kịp thời, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển. Tự hào về truyền thống hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành của ngành Ngân hàng và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương vững tin thời gian tới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đưa hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, toàn diện, hiệu quả, an toàn, bền vững, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. ■